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เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขึ้นบัลลังก์แล้ว ได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือ 
ในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนฝากไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินต่อไป 

ภายหลังการอภิปรายปรึกษาหารือของสมาชิกโดยใช้เวลาประมาณ ๑ ช่ัวโมงแล้ว ประธาน 
ได้นําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยเริ่มจากเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งมีเรื่องที่ไม่ปรากฏ 
ในระเบียบวาระ ๒ เรื่อง คือ 

- รับทราบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เลื่อนรายชื่อสมาชิก ในลําดับถัดไปของบัญชีรายชื่อ
พรรคเพื่อไทย ขึ้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวย ๒ ท่าน คือ นายชวลิต  วิชยสุทธ์ิ และนายธวัชชัย  
สุทธิบงกช แทนผู้ที่ลากออกไป ซึ่งทําให้จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันมี ๔๑๑ ท่าน 

- รับทราบวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๕) ๒๕๕๕ 

ส่วนเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งบรรจุในระเบียบวาระ มี ๒ เรื่อง เช่นกัน คือ 
- รับทราบรายงานการโอนงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย จํานวน ๓ ฉบับ 
และ รับทราบรายงานประจําปี ๒๕๕๓ ของสถาบันพระปกเกล้า 

ทั้งนี้ ได้มีสมาชิกติดใจอภิปรายซักถามและเสนอแนะต่อผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า 
อย่างกว้างขวาง เช่น การประเมินโครงการของสถาบันฯ ว่ามีการประเมินเองหรือให้สถาบันอื่นประเมิน 
ขอให้สถาบันพระปกเกล้าเพิ่มงานด้านวัฒนธรรมความเชื่อให้มากขึ้น เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องยาเสพติด 
ขอให้ทบทวนการให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบความโปร่งใส ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 
มีสมาชิกหลายท่านอภิปรายต้ังข้อสังเกตว่า สถาบันพระปกเกล้าควรเร่งรีบในการเสริมสร้างความรู้และ 
ความเข้าใจต่อประชาชนในเรื่องการเมืองการปกครองและระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้องด้วย ขณะที่ 
มีสมาชิกบางท่านได้อภิปรายพาดพิงถึงกรณีการชุมนุมทางการเมืองว่า สถาบันพระปกเกล้าควรเข้าไปมี
บทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตยให้มากขึ้นและยับย้ังการใส่ร้ายป้ายสีก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิด
ความแตกแยกในสังคมในฐานะที่สถาบันพระปกเกล้ามีภารกิจหลักในการส่งเสริม เผยแพร่และเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและ 
มีสมาชิกอีกหลายท่านเสนอแนะให้สถาบันพระปกเกล้านําหลักวิชาการต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ 
อย่างเป็นรูปธรรม สมาชิกบางท่านได้เสนอประเด็นต่างๆ ให้สถาบันพระปกเกล้าได้รับไปศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูล
ทางวิชาการในการใช้อ้างอิงเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ต่อไปซึ่งบรรยากาศการประชุม ๕ ช่ัวโมงแรก เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ต่อจากนั้น ส.ส. วัชระ  เพชรทอง จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายพาดพิงบุคคลที่ ๓ ทําให้ 
ส.ส. วิเชียร  ขาวขํา  จากพรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นประท้วงขอให้ ส.ส. วัชระ ถอนคําพูด ทําให้บรรยากาศ 
การประชุมเริ่มตึงเครียด เนื่องจากมีสมาชิกของทั้ง ๒ พรรค ลุกขึ้นประท้วงกันไปมา อย่างไรก็ตาม 



ท่านประธานในที่ประชุมก็สามารถดําเนินการและควบควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ 
ในที่สุด ซึ่งสมาชิกที่อภิปรายต่อมาอีกหลายท่านได้อภิปรายเสนอแนะและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของสถาบันพระปกเกล้าในหลายประเด็น เช่น วิธีประเมินและเป้าหมายการประเมินโดยสมาชิกเสนอให้
ต้ังเป้าหมายการประเมินด้านความคุ้มค่ามากขึ้น สมาชิกบ้างท่านเสนอให้สถาบันพระปกเกล้าเผยแพร่ 
องค์ความรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ขอให้สถาบันพระปกเกล้า 
เพิ่มบทบาทในการสนับสนุนงานของรัฐสภาให้มากขึ้น สมาชิกบางท่านเสนอให้สถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้ริเริ่ม
ในการทําวิจัยค้นคว้ากรณีความขัดแย้งทางการเมืองในประเด็นต่างๆ เพื่อหาคําตอบทางวิชาการสมาชิก 
บางท่านก็ต้ังคําถามเพื่อให้ความชัดเจนต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ความหมายของประชาธิปไตย, การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง, การตรวจสอบและถ่วงดุล สมาชิกบางท่านเสนอให้ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้สังคมไทย ศึกษาความเหลื่อมล้ําในสังคม โดยเน้นวิธีการลดความเหลื่อมล้ําลงให้มากที่สุด บางท่าน
ต้ังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า สถาบันพระปกเกล้าควรเสนอรายงานประจําปี เน้นให้เห็นว่าประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการดําเนินการของสถาบันฯ อย่างไรบ้าง ส่วนข้อเสนอแนะอื่นๆ ของสมาชิกส่วนใหญ่ เสนอให้
สถาบันฯ ทําการวิจัยประเด็นต่างๆ เช่น การวิจัยผู้ฟังการถ่ายทอดสดการประชุมสภาฯ, การวิจัยพฤติกรรม
นักการเมืองเพื่อให้ได้ข้อมูลและการป้องกันนักการเมืองทุจริต สรุปแล้ว การอภิปรายของสมาชิกส่วนใหญ่
เรียกร้องให้สถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นองค์กรคลังความรู้ด้านการเมืองการปกครองและประชาธิปไตย 
เพิ่มบทบาทในการดําเนินงานด้านวิชาการให้เข้มข้นขึ้น เพื่อเป็นที่พ่ึงของสังคมต่อไป  

ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกซึ่งใช้เวลาประมาณกว่า ๗ ช่ัวโมงแล้ว รศ. วุฒิสาร  ตันไชย 
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะตัวแทนของสถาบันพระปกเกล้าได้ตอบชี้แจง รวมทั้งจะขอรับ
ข้อสังเกตและขอเสนอแนะต่างๆ ของสมาชิกนําไปพิจารณาปรับปรุงพัฒนารายงานและการดําเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ต่อจากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้รับรองรายงานการประชุม ๔ ครั้ง จากนั้นประธาน 
สั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ ๒๑.๑๐ นาฬิกา 

 
 

 

 
 


